

## Lời nói đầu

Thư viện Việt Nam nói chung và Thư viện đại học nói riêng trong những năm gần đây đang được đầu tư để cải tạo, nâng cấp và đặc biệt một số thư viện được đầu tư lớn để xây dựng những cơ sở thư viện rất hiện đại.

Thách thức trong mỗi thư viện chúng ta là vấn đề nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ để bắt kịp nhịp phát triển của công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin cũng như hỗ trợ cho cán bộ giảng dạy và sinh viên sử dụng tài nguyên và trang thiết bị ngày càng hiện đại trong các thư viện; đồng thời ngay bây giờ Thư viện Việt Nam phải tiến hành hợp tác để **Phát triển** đồng bộ nhằm tiến đến **Hội nhập** toàn cầu.

Trên tinh thần đó, Liên hiệp Thư viện đại học Phía Nam và Liên hiệp Thư viện đại học phía Bắc phối hợp với Phòng Thông tin Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ và Lãnh sự quán TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế **“Thư viện Việt Nam: Hội nhập và Phát triển”**.

Hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/8/2006 tại Thư viện ĐH Khoa học Tự Nhiên TP. HCM với các chủ đề:

- Thư viện Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
- Dịch vụ thư viện
- Hội thư viện Việt Nam
- Sở hữu trí tuệ và Luật bản quyền quốc tế

Những vấn đề về Chuẩn hóa, Hợp tác, Liên thông trong chính sách cũng như công nghệ trong các thư viện, đặc biệt là Quyền sở hữu trí tuệ và Bản quyền sẽ được thảo luận thật kỹ nhằm xác định hướng đi hay nói cách khác là vạch ra một lộ trình Hội nhập toàn cầu của Thư viện Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội thảo sẽ đóng góp ý kiến cho Bản Dự thảo Quy chế Hội Thư viện Việt Nam để tiến đến ngày thành lập Hội Thư viện Việt Nam một cách chính thức vào cuối năm 2006.

Hội thảo được hân hạnh đón tiếp Bà Leslie Burger, Hội trưởng Hội Thư viện Hoa Kỳ với lời nhắn nhủ chân tình rằng, muốn phát triển thì phải thay đổi, mặc dù *“Thay đổi không phải là dễ dàng, nhưng nó là chìa khóa cho tương lai của chúng ta”*

Hy vọng rằng, cán bộ thư viện Việt Nam chúng ta đã, đang và sẽ sẵn sàng thay đổi những giá trị cũ bằng những giá trị mới trên tinh thần CHUẨN HÓA để HỘI NHẬP và PHÁT TRIỂN.

**BAN BIÊN TẬP**